



**HAMI**

**0918 920 639**

**Giấy tissue**

Giấy Tissue (giấy sinh hoạt) đã và đang được sử dụng phổ biến từ xưa tới nay, tuy nhiên người tiêu dùng vẫn có thói quen sử dụng lẫn lộn giữa các loại giấy này, do chưa phân biệt được sự khác nhau giữa mục đích sử dụng.

## Giấy Tissue là gì?

Giấy Tissue là loại giấy được thiết kế từ bột giấy bằng gỗ, giấy tái chế, bột giấy;... để chế tạo thành giấy lụa như giấy vệ sinh, khăn năng lượng tay, giấy nap năng lượng,....

Nguyên liệu thực hiện nhằm cung ứng bột giấy Tissue sẽ là bột thương phẩm với bột tái sinh.

Bột thường phẩm độ ẩm là loại bột được cấp dưỡng từ gỗ keo được nhập về xí nghiệp sản xuất. Bao có một số loại bột xơ ngắn, xơ nhiều năm và xơ trung. Bột mùi hương phẩm độ ẩm này thường xuyên được dùng làm tiếp tế các giấy dọn dẹp và sắp xếp thời thượng nổi khăn phương diện, khăn uống nap năng lượng, giấy y tế,.... Tiêu chuẩn chính của nguyên liệu nguồn vào đã đề xuất đáp ứng được đa số tiêu chuẩn như sau: độ White từ 87% – 88% theo tiêu chuẩn chính ISO; độ ẩm đạt 10%,....

Bột tái sinh là các loại bột bao gồm nguồn gốc trong nước (chỉ chiếm khoảng tầm 30% – 40%) hoặc không tính nước. Chúng đa số là gần như loại làm hồ sơ, tạp chí, sách báo,....



## Thế nào là giấy tissue tốt?

**Độ trắng và nguồn gốc:**

Người tiêu dùng thường thích các loại sản phẩm có màu trắng vì trông có vẻ sạch sẽ và vệ sinh hơn. Trên thực tế không phải giấy nào trắng cũng là vệ sinh và an toàn. Để đảm bảo yêu cầu thì giấy phải được sản xuất từ nguyên liệu là bột giấy được sản xuất từ tre, nứa, hoặc gỗ với công nghệ tẩy trắng thích hợp để tạo nên màu trắng tinh khiết. Các loại giấy không có màu trắng thuần khiết thường được tái chế từ giấy thải.

Việc sử dụng nguồn vật liệu kém chất lượng và thiết bị lọc hậu sẽ dẫn đến các sản phẩm có độ trắng kém. Để khắc phục tình trạng này, nhiều cơ sở thường lạm dụng các hoá chất tẩy trắng để tạo nên độ trắng của giấy. Do vậy, việc chọn mua các sản phẩm giấy tissue do các đơn vị có tên tuổi, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là rất quan trọng.

### **Độ dai:**

Khi khô, độ dai của các loại giấy đều như nhau nhưng khi bị thấm nước, độ dai sẽ giảm dần. Giấy tissue có độ dai tốt sẽ hữu dụng hơn khi dùng lau nước nhiều nhưng nếu quá dai, giấy chậm tan trong nước sẽ làm nghẹt hệ thống vệ sinh hoặc gây mùi hôi.

Đối với loại khăn giấy lau mặt, bạn hãy thử sản phẩm giấy bằng cách lau vào nước, nếu khi bạn lau xong mà để lại bột giấy hay giấy trên bề mặt hoặc giấy bị rách nát... thì đó không phải là loại giấy tốt. Bạn hãy chọn loại giấy có độ bền ướt cao, khi lau xong không hề để lại bột giấy hay bị nát ra.

Đối với giấy vệ sinh, tan nhanh trong nước là tiêu chí quan trọng nhất. Ngoài ra cũng cần phải mềm và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh khi sử dụng.

### **Mùi thơm:**

Trên thị trường hiện nay có nhiều sản phẩm giấy tissue có mùi thơm lạ. Thường thì mùi thơm là do nhà sản xuất phun tẩm hoá chất tạo mùi mà có. Đối với những người mẫn cảm, hoá chất này có thể gây ra dị ứng, choáng. Do vậy, tốt nhất là không nên chọn loại giấy có mùi thơm.

Hiện nay, **HAMI** đã mở rộng thị trường, có mặt trên các sàn thương mại điện tử, luôn có sẵn hàng với số lượng lớn và giao hàng nhanh chóng toàn quốc.



**HAMI**

**0918 920 639**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

## **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HAMI**

**Hotline : 0918 920 639**

Email: [Sale@GiayHongPhat.com](mailto:Sale@GiayHongPhat.com)

Địa chỉ: 3/85 Kp Bình Phú, P. Bình Chuẩn, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Website: [tongkhogiyamiennam.com](http://tongkhogiyamiennam.com) - [giayhongphat.com](http://giayhongphat.com)

Facebook: <https://www.facebook.com/GiayHongPhat/>

## **Thông tin liên quan**



—

[Giấy tissue](#)



—

Giấy tissue



—

Giấy tissue